

VPBank Can Tho Music Night Run 2024: Đếm ngược đến “giờ G”

00:15 13/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Công tác chuẩn bị cho giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024 đã được thực hiện kỹ lưỡng và hoàn tất những hạng mục cuối cùng, nhằm mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các vận động viên (VĐV) và khán giả tham dự.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 dự kiến thu hút hơn 5.300 vận động viên (VĐV) từ khắp nơi tới tham dự, không chỉ để chinh phục những thử thách của bản thân mà còn để thưởng thức một lễ hội âm nhạc đích thực với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Isaac, DJ Mie, Myra Trần, Long Nón Lá...

Trước giờ khởi tranh chính thức, giải chạy dành cho trẻ em Kun Happy Run Can Tho cũng sẽ diễn ra vào sáng 13/4/2024 với sự tham gia của gần 1.500 runner “nhí”. Với quy mô gần 7000 VĐV tham gia, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện lễ hội thể thao âm nhạc hoành tráng, đẳng cấp nhất khu vực miền Tây.



Không khí náo nhiệt trước giờ khởi tranh VPBank Can Tho Music Night Run 2024.

Từ 8h sáng ngày 12/4, Ban Tổ chức bắt đầu phát bib cho những runner đăng ký giải và các VĐV nhí tham dự KUN Happy Run. Khu vực này được chia theo cự li và áp dụng hình thức nhận bib qua mã nhận diện (QR Code) đã được gửi tới email của từng VĐV trước đó.

Trong cái nóng miền Tây những ngày này, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 39 độ, thành viên Ban Tổ chức và những tình nguyện viên vẫn tươi cười và sẵn sàng hỗ trợ VĐV cũng như các du khách.



Quy trình nhận bib được tiến hành rất tuần tự, nhanh chóng.



Khu vực nhận bib KUN Happy Run Cần Thơ 2024 dành cho các VĐV nhí.

Các công tác khác chuẩn bị cho giải chạy đã hoàn tất. Khu Expo, nơi diễn ra các hoạt động trước giải được trang hoàng đầy màu sắc, với sân khấu hoành tráng, các gian hàng nhà tài trợ và không gian ẩm thực miền Tây phong phú, sẵn sàng chào đón người tham dự.



Gian hàng của VPBank tại khu vực Expo.



Các gian hàng ẩm địa phương thực thu hút sự chú ý của VĐV và khách du lịch.

Đặt trải nghiệm của VĐV lên hàng đầu, công tác chuẩn bị từ an ninh, y tế đến hậu cần,...được Ban tổ chức kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn cho VĐV cả trước, trong và sau khi hoàn thành đường chạy. Vị trí các trạm tiếp nước, y tế (cũng là các không gian âm nhạc đường phố) được khảo sát, định vị kĩ lưỡng nhằm mang lại cảm giác thú vị cho các runner khi check in trạm tiếp nước trong không gian âm nhạc đường phố rộn rã.

Trước đó, các nhân công đã thi công lắp ráp từng gian hàng, từng dãy hàng rào cũng như vệ sinh các đoạn đường sạch sẽ để đón chào các VĐV, du khách. Hệ thống quảng bá dọc theo đường chạy cũng được lắp đặt đảm bảo mọi thông điệp và hướng dẫn đều dễ dàng tiếp cận với các VĐV, từ người mới bắt đầu đến những VĐV đã có kinh nghiệm.



Các VĐV "check in" cùng race kit (bộ vật phẩm) của giải.

Không khí tại Cần Thơ ngày càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, không chỉ với các VĐV mà còn cả người dân và du khách. Các đoàn VĐV từ khắp nơi đã bắt đầu tề tựu về thành phố, mang theo sự hào hứng và kỳ vọng vào một cuộc đua đầy hứng khởi, nơi các VĐV có thể đạt được những PR (thành tích cá nhân) mới.



Một gia đình cùng tham gia VPBank Can Tho Music Night Run và KUN Happy Run.

Lần đầu tiên xuất hiện tại một giải chạy với vai trò vừa là VĐV tham dự, vừa là ca sĩ trình diễn, khuấy động lễ hội âm nhạc, Isaac chia sẻ: “Nền nhiệt dao động từ 31-32 độ kết hợp với độ ẩm cao sẽ là thử thách thật sự “khó nhằn” cho các runner. Nhưng Isaac thấy các trạm tiếp nước được phân bổ hợp lý, mặt đường, hệ thống chiếu sáng đạt chất lượng cao, đường chạy các cự ly tương đối phẳng... sẽ là những yếu tố giúp các runner hoàn thành cuộc đua một cách tốt nhất. Isaac sẽ thổi bùng sức nóng sân khấu âm nhạc bằng những bản hit quen thuộc được phối EDM mới lạ, cùng chờ đón nhé!”.



Ca sĩ Isaac hứa hẹn mang đến không khí âm nhạc vui tươi.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 không chỉ là một sự kiện thể thao, giải chạy hứa hẹn sẽ trở thành một lễ hội của cảm xúc, sự kết nối và niềm đam mê chia sẻ. Dưới ánh đèn và trong những giai điệu cuốn hút, mỗi bước chạy không chỉ là một cuộc đua với thời gian mà còn là một bản hoà ca của sức sống, ý chí và tình yêu cuộc sống.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vpbank-can-tho-music-night-run-2024-dem-nguoc-den-%E2%80%9Cgio-g%E2%80%9D>